



North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Unemployment Insurance
Quality Control



Date:

Tên
Địa chỉ
Địa chỉ 2
Thành phố, Bang, Vùng

Wage Verification Instruction Sheet

*****Trang đầu tiên của mẫu xác minh tiền lương** yêu cầu xác nhận về ngày làm việc, lý do không tiếp tục làm việc, vị trí chức danh, tiền lương theo giờ hoặc tiền lương được trả, và tình trạng triệu hồi. Vui lòng cung cấp lý do lý do không tiếp tục việc làm một cách hoàn chỉnh nếu không phải là lý do thiếu công việc. Các khoảng trống ở cuối trang được cung cấp trong trường hợp bạn có bất kỳ nhận xét nào.

*****Trang thứ hai của mẫu có bốn khối** tượng trưng cho bốn quý tiền lương được dùng để tạo thành điều kiện tiền tệ cho người yêu cầu. Khoản tiền đã báo cáo cho cơ quan được liệt kê ở phần đầu của mỗi khối. Vui lòng liệt kê Ngày kết thúc thời hạn thanh toán, Ngày đã thanh toán, và Số lương gộp phải trả cho mỗi kỳ hạn thanh toán trong mỗi quý. Các số liệu này phải cân xứng với số tiền báo cáo cho cơ quan. Bất kỳ sự không thống nhất nào cũng cần phải được giải thích. Vui lòng bao gồm Tổng tiền lương gộp phải đóng thuế (không bao gồm các khoản khấu trừ trước thuế). **Lưu ý: Bản in lịch sử bảng tiền lương được chấp thuận**

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, vui lòng gọi tới số điện thoại được liệt kê dưới đây.

Khi mẫu đã hoàn thiện, vui lòng ký vào mẫu này và gửi lại qua thư hoặc FAX. Địa chỉ và số FAX của tôi được ghi dưới đây.

Cảnh báo

Thông báo này chỉ dành cho việc sử dụng của cá nhân hoặc tổ chức được gửi tới và có thể bao hàm thông tin đặc quyền, bí mật và không được tiết lộ. Nếu người xem thông báo này không phải là người nhận mong muốn hoặc một nhân viên hoặc đại diện có trách nhiệm chuyển thông báo này cho người nhận mong muốn, bạn sẽ được thông báo rằng bất kỳ sự phổ biến, phân tán, hoặc sao chép thông tin này đều bị nghiêm cấm. Nếu bạn nhận được thông tin này do nhầm lẫn, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng điện thoại và hoàn trả thông báo gốc cho chúng tôi qua thư. Cảm ơn.

QC-16C (7/12)

Gửi thư hoặc fax mẫu hoàn thiện tới: Post Office Box 25903
Raleigh, NC 27611-5903
Fax Number 919.715.7642

Help us prevent UI Fraud
by responding accurately and timely
to requests for information